

ไวทัลไลฟ์ฉลองครบรอบ 11 ปี ตอกย้ำความเป็น ผู้นำด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ชูสโลแกน One You...Your Health!

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ศูนย์ที่ให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพและเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging) แห่งแรกของเอเชีย จัดงานฉลองครบรอบ 11 ปี ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพและเวชศาสตร์ชะลอวัย โดยการผสมผสานศาสตร์การดูแลวิถีชีวิตแบบตะวันออกเข้ากับการวิจัยและเทคโนโลยีด้านการดูแลรักษาของตะวันตก เพื่อความสมดุลของร่างกาย พร้อมนำเสนอสโลแกน “One You...Your Health!” หรือ 1 “คุณ” 1 “สุขภาพ” และเปิดตัวโปรแกรมตรวจสุขภาพสุดคุ้ม “The Health Passage Program”!



แอนโทนี่ จู๊ด ตัน ผู้อำนวยการด้านบริหาร บริษัท ไวทัลไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า “ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ต้องการจะเผยแพร่ปรัชญาการดำรงไว้ซึ่งความหนุ่มสาว จึงเป็นที่มาของการสรรค์สร้างสโลแกนที่ว่า “It’s about time. (ถึงเวลาแล้ว)” โดยตลอดระยะเวลา 11 ปี จะเห็นได้ว่า สังคมไทยมีความเข้าใจและมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเกี่ยวกับเวชศาสตร์ในการป้องกันและชะลอวัย”

หลังจากที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์เปิดบริการดูแลสุขภาพมาครบ 11 ปี ในปี 2555 ที่ผ่านมามีการตอบรับอย่างดีมาโดยตลอดจากผู้มารับบริการ จนถือได้ว่าเป็นผู้นำทางด้านดูแลสุขภาพและแอนตี้เอจิงของไทยและพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการดูแล ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ โดยในปี 2553 ที่ผ่านมามีการเติบโตสูงถึง 137% เมื่อเทียบกับปี 2552 ถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤตทางด้านการเมืองและประสบอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ก็ตาม

“จากสถิติจำนวนผู้รับบริการในปี 2549 พบว่ากลุ่มผู้เข้ารับบริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ที่เป็นชาวไทยมีเพียง 25% เท่านั้น แต่ในปัจจุบันตลาดลูกค้าคนไทยเติบโตมากขึ้นกว่า 60% ซึ่งให้เห็นว่า คนไทยหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพเชิงป้องกันและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น รวมถึงมีบทบาทในการเป็นผู้เลือกไลฟ์สไตล์และสุขภาพของตัวเองกว่าในอดีต จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เวชศาสตร์เพื่อการป้องกันและชะลอวัยของเราเข้าถึงประชากรในวัยหนุ่มสาวมากขึ้น ผู้ที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี หรือผู้คนในวัยทำงานเริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองในรูปแบบของการ “ป้องกัน” มากขึ้น นอกจากนี้ประชากรในกลุ่ม “Baby Boomers” ได้เริ่มตระหนักมากขึ้นว่า พวกเขาเองคือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสุขภาพของตัวเองให้อยู่ในระดับดีสูงสุดด้วยการเลือกวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี” แอนโทนี่ จู๊ด ตัน กล่าวเพิ่มเติม

การให้บริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ไม่ได้ให้บริการเฉพาะการชะลอวัยเท่านั้น แต่เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในทุกกลุ่มอายุเพื่อการป้องกัน ต่อต้านและฟื้นฟู โดยแบ่งออกเป็น 4 มิติ ได้แก่

1. การดูแลเชิงป้องกัน (The Predictive Dimension) ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น อายุระหว่าง 5-20 ปี
2. การป้องกันเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว (The Preventive Dimension) หรืออายุระหว่าง 20-40 ปี
3. การชะลอวัยสำหรับผู้ใหญ่ (The Anti-aging Dimension) อายุระหว่าง 40-60 ปี
4. การฟื้นฟู (The Regenerative Dimension) สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

ซึ่งทั้ง 4 กลุ่มข้างต้น จะช่วยให้คุณเข้าใจการดูแลรักษาสุขภาพ เป็นตัวชี้วัดในการเตรียมตัวเข้าสู่วัยต่างๆ ในช่วงชีวิตลำดับต่อไปของคุณ เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่ยืนยาว

สำหรับทิศทางการเติบโตของกลุ่มลูกค้าภายในประเทศ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์มีการจัดเวิร์คช็อปให้ความรู้ และแนะนำเคล็ดลับสุขภาพผ่านสื่อต่างๆ ผ่านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ส่วนลูกค้าต่างชาติ สื่อสารผ่านตัวแทน บริษัทฯ และคลินิกพันธมิตร รวมถึงผ่านผู้บริหาร แพทย์ ในการบรรยายทางวิชาการในระดับสากล นำโดย ผศ.นพ. พันธุ์ศักดิ์ ศุภระฤกษ์ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และ นพ.มาร์ค กอร์ดอน ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ต่างประเทศ ในการตรวจเช็คความสมดุลในร่างกาย วางแผนปรับการใช้ชีวิตประจำวัน แนะนำการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย โดยนำเทคโนโลยีอันทันสมัย และแม่นยำในการตรวจทางห้องปฏิบัติการมาใช้ควบคู่กัน อาทิ การวัดระดับสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) การตรวจวัดระดับสารพิษในร่างกาย (Toxic) การตรวจวัดระดับฮอร์โมน (Hormone) การตรวจวัดระดับแร่ธาตุและวิตามิน (Micronutrient) ในร่างกาย โดยการวิเคราะห์ผลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้ความสำคัญในการตรวจอย่างละเอียดเฉพาะแต่ละบุคคล เพื่อการดูแลรักษา การแก้ปัญหา และให้คำแนะนำที่เหมาะสม และตรงจุดที่สุด เพื่อป้องกัน ฟื้นฟูร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตยืนยาว

กว่า 2 ปีที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ได้ลงทุนทางด้านวิจัยและการพัฒนาในส่วนของเวชศาสตร์การป้องกันและการฟื้นฟูสุขภาพไปกว่า 7 ล้านบาท โดยการนำเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาบูรณาการและพัฒนาาร่วมกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเป็นผู้นำทางด้านป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพอย่างแท้จริง

โดยในปีนี้ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ได้นำเสนอสโลแกนใหม่ **“One You...Your Health!”** หรือ **1 “คุณ” 1 “สุขภาพ”** เพราะแต่ละคนมีวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน การมีสุขภาพที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมให้คุณสามารถใช้ชีวิตในแบบคุณได้อย่างเต็มที่ หากแต่การดูแลสุขภาพสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ นั้นยังช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอันเป็นที่รักได้อย่างยาวนาน คงไม่มีสิ่งใดจะมีค่าไปกว่า การมีสุขภาพดีและความสุขจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพคุณ คือความใส่ใจจากเรา

นอกจากนี้ยังเปิดตัวโปรแกรมตรวจสุขภาพสุดคุ้ม **“The Health Passage Program”** โปรแกรมราย 1 ปี ที่ครอบคลุมการดูแล ป้องกัน และฟื้นฟูร่างกายให้คุณมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่ยืนยาวจากภายในสู่ภายนอกอย่างตรงจุดที่สุด